



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการไว้พร้อมหมดแล้ว การนำทั้ง 13 คนออกจากถ้ำหลวงต้องทำอย่างปลอดภัย และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นควรนำน้ำ อาหาร และไฟฟ้าเข้าไปในจุดที่พบทั้ง 13 คน เพื่อฟื้นฟูร่างกายจนกว่าจะสามารถนำทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย จากนั้นทีมแพทย์จะเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพ</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1 และ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการรับรักษา</p> <p>นพ.ธงชัย กล่าวว่า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์มีศักยภาพเพียงพอ โดยใช้หอผู้ป่วยชั้น 8 มีพยาบาลดูแลคนต่อคน มีห้องพักญาติให้พร้อม ซึ่งอาจต้องแยกรักษา เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ เนื่องจากอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน รวมทั้งเจาะเลือดและดูแลรักษาพยาบาลตามขั้นตอนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 7 วัน จนร่างกายฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ รพ.ได้แจกการ์ดให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในถ้ำด้วย หากมีอาการผิดปกติ สามารถนำการ์ดไปแสดงเพื่อรับการรักษาที่รพ.ได้ ส่วนเรื่องอาหาร ได้แจ้งไปยังผู้ว่าฯ และหน่วยซีลแล้ว กรณีอดอาหารเกิน 10 วัน หากให้อาหารมาก ๆ จะมีความเสี่ยงร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ปรับตัวไม่ทัน อาหารที่จะให้ต้องมีเกลือแร่ น้ำตาลและมีวิตามินบี 1 โดยให้เบื้องต้นประมาณ 200 ซีซี</p> <p>ด้าน นพ.ไชยเวช เผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ทุกด้าน ทันทีที่ 13 คนมาถึงรพ.จะถูกส่งตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วยที่คัดแยกปลอดภัย เจาะเลือดตรวจรักษา เตรียมยารักษาที่จำเป็น จากนั้นจะคัดแยกส่งตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อจาก สธ. เป็นที่ปรึกษา และมีขั้นตอนการเฝ้าระวังโรค</p> <p>โดยบริเวณถนนทางเข้าหน้ารพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ไม่อนุญาตให้นายานพาหนะไปจอด แต่ยั้งให้วิ่งสัญจรไปมาได้ และหลังเด็กถูกลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงยังลานบินฝูงบิน 416 จะปิดถนนทันที เพื่อให้รถพยาบาล 13 คันนำผู้ประสบภัยทั้งหมดมาส่งรพ.ได้โดยสะดวก โดยคืนที่ 1-2 เป็นของรพ.ตำรวจ คืนที่ 3-4 รพ.ทหาร คืนที่ 5-6 รพ.ตำรวจ คืนที่ 7-8 รพ.ทหาร คืนที่ 9-13 รพ.สังกัด สธ. สำหรับอาการของเด็กและโค้ช ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นสีเขียว 11ราย และเป็นสีส้ม 2 ราย</p> <p>ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าวว่า ยังไม่ได้สรุปว่าจะนำเด็กออกมาด้วยวิธีใด ต้องรอให้ชุดที่เข้าไปประเมินสถานการณ์รายงานให้ทราบก่อน แต่ได้จัดเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์เข้าไปดูแลเรื่องอาหารและสุขภาพระหว่างรอการขนย้าย ซึ่งทั้งหมดอยู่สภาพที่แข็งแรงดี</p> <p>ด้าน พล.ร.ต.อากาศกร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กล่าวว่า ทั้ง 13 คนมีหน่วยซีล 7 คน ซึ่งเป็นนายแพทย์ 1 คน และพยาบาลวิทยาศาสตร์ 1 คน อยู่เป็นเพื่อน ได้ให้อาหารเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ให้พลังงานสูง และมีเกลือแร่ด้วย</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ดูแลสุขภาพทั้ง 13 คนทันทีที่รับตัวมาจากถ้ำขุนน้ำนางนอนอย่างเต็มที่ พร้อมยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานทุกสังกัด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างดีที่สุด ขณะนี้ได้จัดหอผู้ป่วยที่ชั้น 8 พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และมีทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งจัดที่พักญาติสายตรงทั้ง 52 คน ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้น ทุกคนอาการดี พุดคุยได้</p>
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 5 ไทยรัฐทีวี M2F เว็บไซต์สยามกีฬา รายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ และเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงราย ยังคงให้บริการดูแลจิตใจครอบครัว ผลการประเมินเมื่อเช้าวานนี้ พบว่าทุกครอบครัวมีสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างมาก แต่หลายคนมีอาการอ่อนเพลียจากการเฝ้ารออยู่หลายวัน สำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ปกครองและญาติ จะเน้น 2 เรื่อง คือ การให้ข้อมูลสร้างความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>บทบรรณาธิการ</p>	<p>เข้าใจขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเด็ก และญาติที่จะไปเฝ้าที่รพ. เชียงราย ประชานูเคราะห์ ให้เป็นไปตามแผนที่ซักซ้อมกันไว้ และการเตรียมพร้อมผู้ปกครองในการสื่อสารกับลูกในวันแรกที่พบกัน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตำราธรรมศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงกรณีที่เด็กติดอยู่ในถ้ำที่มีตสนิทนานเกือบ 10 วัน จะเกิดอันตรายกับดวงตาหรือไม่ ว่า เตาที่ประเเมนจากคลิป์ คาดว่าไม่มีปัญหาด้านดวงตา จอประสาทตาจะปรับให้รับแสงสว่างได้ แม้จะอยู่ในที่มืดมาเป็นระยะเวลาาน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ระบุว่า เด็กอาจเกิดกลุ่มอาการความผิดปกติทางเมตาบอลิกหลังภาวะอดอยาก ควรให้วิตามิน-เกลือแร่หลัก 4 ตัวก่อน ระยะแรกต้องให้กินอาหาร 1 ใน 4 ของปริมาณเดิมที่เคยได้รับ และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 10 กิโลแคลอรีต่อน้ำหนักตัว โดยควรเป็นแบบน้ำซูป หลังจาก 1 สัปดาห์น่าจะกินได้ปกติ</p> <p>ด้าน นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ.ราชวิถี กล่าวว่า กรณีเช่นนี้ต้องค่อยๆ ให้รับประทานอาหาร เชื่อว่าหลังรับประทาน 1-2 มื้อ และได้พักผ่อนนอนหลับสบาย น่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก "ข่าวทหาร" ได้โพสต์รูปภาพรพ.สนาม ของกรมแพทย์ทหารบก ที่เตรียมพร้อมใช้งานและดูแลเด็กหลังจากออกจากถ้ำ ลักษณะเป็นเต็นท์ ภายในมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต สามารถใช้เป็นห้องผ่าตัดขนาดเล็ก มีอุปกรณ์และเครื่องมือตามมาตรฐาน</p> <p>-กล่าวว่า ห่วงใยเรื่องของการสื่อสารกับการสร้างบาดแผลเพิ่ม เพราะระบบการแข่งขันของสื่อ โดยเฉพาะทีวีดิจิทัลที่มีจำนวนมาก มักเกิดภาวะแย่งแหล่งข่าว กักแหล่งข่าว หากไม่เตือนกันก่อน เด็กคนหนึ่งอาจจะถูกตั้งคำถามซ้ำๆ จากหลายสถานี ซึ่งเข้าช่วยสร้างบาดแผลเพิ่มหรือซ้ำเติมได้ โดย นพ.ธรรนินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ ระบุว่า การที่สื่อสอบถามเหตุการณ์ในถ้ำบ่อยๆ ถ้าเด็กมองว่าการไปติดในถ้ำคือความกล้าหาญ คือการผจญภัย ก็คงไม่เป็นอะไร แต่หากมองว่ามันคือเรื่องทุกข์ทรมาน จะเกิดผลในแง่ลบต่อจิตใจ และการที่ชีวิตเปลี่ยนไปจากการถูกจับจ้องตลอด หากปรับตัวไม่ได้จะทำให้เครียดมากทั้งในระยะสั้น ระยะยาว</p> <p>การแข่งขันที่รุนแรงของสื่อ อาจจะกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและกระทบต่อแผนเยียวยาผู้ประสบภัย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1-3 เดือน ซึ่งสภากาชาดหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ออกมาเตือนล่วงหน้าแล้ว และมีข้อเสนอที่ควรจะเป็นคือ ให้สื่อสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยและครอบครัวในลักษณะของการทำข้อมูลร่วมกัน (Pool Interview) เพื่อให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียเวลาในการตอบคำถามเดียวกันจากแต่ละสำนักข่าว และมีเวลาในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้เต็มที่ ไม่เกิดการแย่งชิงพื้นที่จนกระทบต่อสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ประสบภัย ส่งผลต่อคุณภาพของงานรายงานข่าว และไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่จะปลดล็อกให้นำกัญชามาวิจัยทาง การแพทย์ในมนุษย์ได้ คาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเดือน ต.ค. นี้ และมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ประมาณช่วงเดือน เม.ย. 2562 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมอบหมายคณะทำงานทั้ง 4 คณะเร่งออกกฎ กติกาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2562 โดยล่าสุดได้แบ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็น 2 กลุ่ม 1.แพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีการศึกษาชัดเจนแล้ว คือ ใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง ในการแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนเนื่องจากยาเคมีบำบัด โรคลมชักในเด็ก และปลูกประสาทอักเสบ ส่วนที่มีการศึกษาแต่ยังไม่ชัดเจน เช่น ลมชักตัวย่ออื่น ๆ ผลต่อเซลล์มะเร็ง พาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ กลุ่มที่ 2 แพทย์แผนไทย มี 4 ตำรับที่อยู่ระหว่างศึกษา ส่วนความคืบหน้าโครงการปลูกและวิจัยทำสารสกัดจากกัญชาของ อภ. จะแบ่งเป็น 2 โครงการ คือโครงการขอของกลางมาสกัด ซึ่งเสนอไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัจจุบันการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป และที่ผ่านมามีการขอใช้กัญชาของกลางเพื่อไปศึกษาวิจัยด้วย ตอนนี้ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 101 ทวิ และ 102 ทวิ ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้สามารถขออนุญาตนำกัญชาของกลางไปศึกษาวิจัยได้โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุด ซึ่งจะต้องมีการปรับวิธีการเก็บรักษาัญชาของกลางให้ดีขึ้นด้วย
มติชน สยามรัฐ เดลินิวส์ สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีทุกช่อง	<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุม นพ.ปิยะสกล สกล สัตยาทร รว.สธ.ร่วมกับผู้จัดการ สสส. นำคณะเข้าพบนายกา เพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ “วันงดดื่มสุร่าแห่งชาติ ประจำปี 2561” พร้อมร่วมกิจกรรม “นำค่าเหล้า เอามา ออมเถอะ” โดยนายกาตั้งกระดาศที่ทำเลียนแบบธนบัตรมูลค่า 1,000 บาท ที่ติดบนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อยู่ในกรงมาหยอดกระปุกออมสิน พร้อมปิดประตูกรง และกล่าวว่า หากคนไทยเลิกดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ครอบครัวและประเทศชาติเป็นสุข ปัจจุบันมีคนไทยดื่มแอลกอฮอล์ 7.5 ล้านคน ในจำนวนนี้สามารถลดการดื่มได้มากกว่าแสนคนทั้งนี้ ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมนายกรัฐมนตรี้ มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม อารมณ์ดีตลอดเวลา</p>
มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ยารักษามะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา ในการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงพระนามและลงนามความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการค้นคว้าวิจัยยาชีววัตถุสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ที่ผลิตขึ้นต้นในประเทศไทยเป็นตัวแรกในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยเป็นการคิดผลิตเองโดยคนไทย เพื่อลดค่าใช้จ่ายยาตั้งกล่าวที่มีราคาประมาณ 1 ล้านบาทต่อคน หลังจากนั้น จะขยายผลเพื่อผลิตในโรงงานยาที่ทันสมัย ซึ่งระหว่างนี้ต้องมีการทดสอบทั้งกับสัตว์และคน</p>
มติชน	<p>ค่าปรับแพทย์ไม่ใช้ทุน</p> <p>-เสนอบทความ กรณีที่ กสพท.เสนอเพิ่มค่าปรับแพทย์ใช้ทุน จาก 4 แสนบาทเป็น 5 ล้านบาท มีความเห็นจากหลายภาคส่วน อาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนแพทย์ รพศ./รพท. ตัวแทนเงินกรรมการอุดมศึกษา ฯลฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับค่าปรับ 5 ล้านบาท ถือว่าสมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือต้องการดึงแพทย์ให้อยู่ในระบบ ไปทำงานในพื้นที่ขาดแคลนในชนบท อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรต้องหาวิธีการแก้ปัญหาทางอื่นด้วย เช่น สร้างให้แพทย์เหล่านี้มีอุดมการณ์ รักถิ่นฐาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับต้องมีระบบการทำงานที่ดึงดูด เช่น ค่าตอบแทนเหมาะสม นอกจากนี้ เงินค่าปรับควรอยู่ที่กึ่งกลาง อาจเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาแพทย์ โดยนำมาใช้จ่ายพัฒนาการศึกษาของแพทย์ต่อไป</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ พินิจการเมือง	<p>การปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ กกก.สุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสาธารณสุข มีแนวทางสำคัญ ดังนี้ 1.ปรับกระบวนการทัศน์ของคนไทยและสังคมไทยให้ทำเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 2.เสริมสร้างความรอบรู้-เท่าทันด้านสุขภาพ 3 ส่วนคือ 1) ทำให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานที่เพียงพอ ซึ่งกรมอนามัย และกกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกำลังดำเนินงาน 2) ทำให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ซึ่งต้องมีระบบการสื่อสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่หลากหลาย สามารถแยกแยะประโยชน์หรือโทษได้ 3)การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ เช่น “ซัวร์ก่อนแชร์” ที่ภาคเอกชนทำ และที่สธ.-ก.ดิจิทัล ออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 3.ปรับระบบงบประมาณสนับสนุนกระบวนการทัศน์สร้างนำซ่อมใหม่ ให้เป็น กองทุนอุดหนุน เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และกองทุนประกันวินาศภัย ต้องจัดสรรงบประมาณรายหัวอย่างเหมาะสมด้วย</p>
มติชน ไทยโพสต์	<p>มติกรม.แต่งตั้งผู้บริหาร</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งตามที่สธ.เสนอให้ นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และแต่งตั้งให้ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1.นางมรรยาท รุจิวิชัย 2.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 3.นายสมชัย จิตสุชน 4.นายนรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 5.นายประสิทธิ์ ผลิผลการศึกษาพิมพ์ 6.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และ 7.นายสุปรีตา อุดยานนท์</p>
สยามรัฐ	<p>อาชีพเสี่ยงสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว พ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมีพบบ่อยในกลุ่มผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ที่ทำงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อาชีพที่มีความเสี่ยง ได้แก่ คนงานก่อสร้างที่ผสมปูนซีเมนต์ คนงานโรงงานโลหะ เครื่องหนัง ยาง สีย้อมผ้า กาวพลาสติก เส้นใยแก้ว สีฟัน น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่อง คนที่ต้องทำงานสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะชุบนิเกิล งานอุตสาหกรรมทำเครื่องหนัง ดอกไม้พลาสติก เกษตรกรที่ต้องใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืช จึงควรดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศหรือแพ้พิษ โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากแพ้หรือมีผื่นคันให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>เด็กออทิสติก</p> <p>-เสนอบทความ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูเด็กออทิสติก โดยทีมสหวิชาชีพให้คำแนะนำและกระตุ้นทักษะด้านการพูด การสื่อสาร ร่วมกับผู้ปกครองและญาติ และมีข้อเสนอแนะในการช่วยดูแลฝึกพูดเบื้องต้นให้เด็ก ดังนี้ 1.หากเด็กเคลื่อนไหวว๊ยะที่ใช้ในการพูดลำบาก ควรฝึกให้อ้าปาก เล่นเสียงง่าย ๆ 2.เด็กไม่รู้จักคำศัพท์ อาจฝึกทำตามคำสั่ง สอนคำศัพท์ 3.เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์ เมื่อเด็กสนใจอะไรควรเข้าไปเล่นด้วย 4.เด็กไม่รู้จักวิธีสื่อสาร ควรกระตุ้นโดยสังเกตว่าเด็กชอบเล่นหรือชอบกินอะไร ให้นำสิ่งนั้นเป็นแรงจูงใจ</p> <p>นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เด็กออทิสติกจะมีความบกพร่อง 3 ด้าน คือ 1.ด้านปฏิสัมพันธ์ 2.ด้านการสื่อสาร และ 3.ด้านพฤติกรรม ดังนั้น ต้องฝึกให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมและส่งเสริมให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวัน ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด</p>
มติชน	<p>วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</p> <p>-เสนอบทความ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 ก.ค. ของทุกปี เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย กรมฯ จะจัดงานในหัวข้อ "อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียม สำหรับทุกคน" ในวันที่ 9 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมีการเสวนา "อนามัยสิ่งแวดล้อมกับความเป็นเมือง: โอกาสและความท้าทาย" การมอบรางวัลองค์กรและบุคลากรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการ</p>
สยามรัฐ	<p>มาตรการโรคติดต่ออันตราย</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้ประกาศโรคติดต่ออันตราย 13 โรค ประกอบด้วย 1.กาฬโรค 2.ไข้ทรพิษ 3.ไข้เลือดออกโคโรเมียนคองโก 4.ไข้เวสต์ไนล์ 5.ไข้เหลือง 6.โรคไข้ลาสซา 7.โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา 8.โรคติดต่อเชื้อไวรัสมาลาเรีย 9.โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า 10.โรคติดต่อเชื้อไวรัสเฮนตรา 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส 12.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส และ 13.โรคติดต่อจากหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง โดยภายในประเทศ จะเป็นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ โดยมี อสม. แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว มีสถานพยาบาลทั่วประเทศรายงานทั้งกรณีเหตุการณ์ผิดปกติ และโรคที่ต้องรายงาน สำหรับพ.ต.จ.จังหวัดมีนพ.สจ.เป็นผู้ควบคุมดูแล สำหรับ กรณีโรคติดต่อที่มาจากต่างประเทศ องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้ประเทศต่างๆ ระบาด เพื่อประเมินความเสี่ยงที่โรคนั้นจะเข้าประเทศและเตรียมการรับมือ ซึ่งประเทศไทยได้สร้างขีดความสามารถในการรับมือโรคติดต่อร้ายแรงในระดับประเทศไว้ที่สถาบันบำราศนราดูร และสร้างจุดรองรับปัญหาโรคติดต่อไว้ตามรพศ./รพท. รวมถึงรพช.บางแห่งทั่วประเทศ</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในชุมชนข้ามอสม. โดยกรมฯ เป็นผู้ให้ความรู้กับอสม. เรื่องการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมายังประเทศไทย รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคติดต่อ หรือประเทศที่กำหนดว่าต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศ รวมทั้งให้สถานพยาบาลต่างๆ ที่ตรวจพบโรคหรือความผิดปกติ แจ้งกรมฯ ได้ทันที</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัฟกายใจ	<p>สมุนไพรฤทธิ์ร้อน</p> <p>-เสนอบทความ พท.ป.ศราวดี อิศโร แพทย์แผนไทย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ การใช้รสชาติอาหารเป็นยา ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนช่วยปรับสมดุลร่างกาย รวมถึงแนะนำยาสมุนไพรดูแลสุขภาพในฤดูฝน ให้กินอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริกไทย แมงลัก โหระพากะเพรา ใบมะกรูด ฯลฯ และทำเป็นเครื่องดื่ม เช่น น้ำขิง น้ำตะไคร้ น้ำกระเจียว ฯลฯ ซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนจะมีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบหลัก ช่วยให้อาการอบอุ่น ส่งผลให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก ช่วยลด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ วิงเวียนศีรษะ ช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง
ไทยโพสต์	<p>ประชุมนานาชาติด้านพิษวิทยา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 และกล่าวว่า พิษวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์เชิงสหวิทยาการที่ต้องนำองค์ความรู้หลากหลายมาปรับใช้ ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งความก้าวหน้าด้านพิษวิทยาจะช่วยปกป้องสุขภาพและลดภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch